
 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลทุ�งหลวง 

อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔ ประจำป% พ.ศ. 25๖๒   

วันพุธ ท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน 25๖๒  เวลา  09.๓0 น. 
ณ  ห3องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตำบลทุ�งหลวง 

รายชื่อผู�เข�าประชุม 
ท่ี ช่ือ - สกุล ตำแหน�ง ลายมือ หมายเหตุ 
1 นายเกษม     พลายอินทร� ประธานสภา อบต. เกษม  พลายอินทร�  
2 นายมงคล  คงน้ำจืด รองประธานสภา มงคล  คงน้ำจืด  
3 นายวิโรจน�   ปลอดสกุล เลขานุการสภา อบต. วิโรจน�   ปลอดสกุล  
4 นายไพศาล  ทองบ.อ ส. อบต. หมู.ท่ี 1 ไพศาล  ทองบ.อ  
5 นายสมนึก   เป3ยคง ส. อบต. หมู.ท่ี 2 สมนึก   เป3ยคง  
๖ นายสุรศักด์ิ  จันสมบัติ ส. อบต. หมู.ท่ี 3  สุรศักด์ิ  จันสมบัติ  
7 นายวิสุทธิ์  ภู.รุ.งเจริญ ส. อบต. หมู.ท่ี 4 วิสุทธิ์  ภู.รุ.งเจริญ  
8 นายไพศาล  ราชเจริญ ส. อบต. หมู.ท่ี 4 ไพศาล  ราชเจริญ  
9 นายสมาน  เพชรรัตน� ส. อบต. หมู.ท่ี 5 สมาน เพชรรัตน�  

10 นายวิชัย     จันทร�เพ็ญ ส. อบต. หมู.ท่ี 5 วิชัย  จันทร�เพ็ญ  
11 นายวิโรจน�   ไกรเพ็ชร ส. อบต. หมู.ท่ี 6 วิโรจน�   ไกรเพ็ชร  
12 นายเอนก      กลับดี ส. อบต. หมู.ท่ี 6 เอนก   กลับดี  
13 นายณรงค�     ละมุล ส. อบต. หมู.ท่ี 7 ณรงค�   ละมุล  
14 นางสาวสุดา    คงทอง ส. อบต. หมู.ท่ี 7 สุดา    คงทอง  
15 นายสนิท    ส.งศรี ส. อบต. หมู.ท่ี 8 สนิท  ส.งศรี  
16 นางจีรนันท�   บุญเผือก ส. อบต. หมู.ท่ี 8 จีรนันท�   บุญเผือก  
17 นายชะลอ       ศรีจันทร� ส. อบต. หมู.ท่ี 9             ลา  

 
ผู�เข�าร.วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหน�ง ลายมือ หมายเหตุ 
1 นายสมคิด  ดาวเป3ยก นายก อบต. สมคิด  ดาวเป3ยก  
2 นายอนุศาสน�  บุญถาวร รองนายก อบต. อนุศาสน�  บุญถาวร  
3 นายประพาส  สมหวัง รองนายก อบต. ประพาส  สมหวัง  

 
จำนวนผู�เข�าประชุม 1๖ คน 
จำนวนผู�ไม.มาประชุม   ๑ คน 
จำนวนผู�เข�าร.วมประชุม   ๓ คน 

 
 

 
 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๓0  น. 
 เมื่อสมาชิกสภา อบต. พร�อมและครบองค�ประชุมตามระเบียบข�อบังคับการประชุมสภาองค�การบริหาร
ส.วนตำบล  นายเกษม พลายอินทร�  ประธานสภาองค�การบริหารส.วนตำบลทุ.งหลวง กล.าวเปFดประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต.างๆดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ3งให3ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ไม.มี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 
ประธานสภาฯ   -ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. อ.านบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีผ.านมา    
                                           (สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำป3 25๖๒ วันท่ี ๒๖ กันยายน 25๖๒) 
เลขานุการสภา อบต.  -อ.านบันทึกรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ -ไม.ทราบว.ามีสมาชิกฯ ท.านใดตรวจสอบแล�ว มีข�อผิดพลาดในส.วนใดที่ต�อง

แก�ไขหรือไม. 
ท่ีประชุม -ไม.มี 
ประธานสภาฯ -ขอมติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม    มีมติรับรองเปNนเอกฉันท� 
  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานสภาฯ 1. การขอถ�ายโอนภารกิจโครงการฝายคลองเสร็จ 
  ตามหนังสือโครงการชลประทานชุมพร ได�ก.อสร�างโครงการฝายคลองเสร็จ

ตำบลทุ.งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค 
ในช.วงฤดูแล�ง ได�ก.อสร�างแล�วเสร็จและได�มีหนังสือขอถ.ายโอนภารกิจโครงการ
ฝายคลองเสร็จให� องค�การบริหารส.วนตำบลทุ.งหลวงดูแลรักษา กระผมจึงขอ
มติจากสมาชิกสภา อบต. ทุกท.านว.าจะรับการถ.ายโอนภารกิจดังกล.าวหรือไม. 

ประธานสภา -ท.านใดเห็นชอบการขอถ.ายโอนภารกิจโครงการฝายคลองเสร็จ ให�องค�การ
บริหารส.วนตำบลทุ.งหลวงดูแลรักษา โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   -เห็นชอบรับการถ�ายโอนภารกิจโครงการฝายคลองเสร็จ  ๑๕ เสียง 
ประธานสภา -ท.านใดไม.เห็นชอบการขอถ.ายโอนภารกิจโครงการฝายคลองเสร็จ ให�องค�การ

บริหารส.วนตำบลทุ.งหลวงดูแลรักษา โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม   -ไม�เห็นชอบรับการถ�ายโอนภารกิจโครงการฝายคลองเสร็จ  - เสียง 
 งดออกเสียง      1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
  ไม�มาประชุม      ๑   เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ   -ไม.ทราบว.ามีท.านใดมีเรื่องอะไรจะเสนอหรือไม. 
นายอนุศาสตร� บุญถาวร  เรื่องอบรมสัมมนาศึกษาดูงานท่ีกำหนดไว�เนื่องจากงบประมาณยังจ.ายไม.ได� 

จะต�องจ.ายงบประมาณรายจ.ายประจำป3ก.อนจึงสามารถกำหนด วันและเวลา
ศึกษาดูงานดังกล.าวได� 
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นายไพศาล ทองบ.อ เรื ่องการอบรมศึกษาดูงานประจำป3 2563 กระผมขอเสนอจัดโครงการ
ประมาณเดือนมกราคม ระหว.าง วันท่ี 19-24 มกราคม 256 สถานที่เดิม
ตามท่ีได�ตกลงกันไว�ในการประชุมสภาครั้งก.อน 

ท่ีประชุม -เห็บชอบ 
นายไพศาล ราชเจริญ  เนื่องจากถนนในเขตหมู.ที่ 4 เริ่มชำรุดบางส.วนแล�ว ไม.ทราบว.ามีงบประมาณ

เหลือจ.ายท่ีสามารถช.วยซ.อมแซมถนนดังกล.าว เพ่ือลดปSญหาความเดือดร�อนใน
การสัญจรของประชาชนได�บ�างไม.ครับ 

นายก อบต. เรื่องนี้เดียวกระผมจะต�องปรึกษาหารือเรื่องงบประมาณก.อนว.ามีงบประมาณ
ไหนท่ีจะช.วยได�บ�าง 

นายสมาน เพชรรัตน� เรื่องฝายควนเคียน มีการชำรุดและได�มีงบประมาณจากทางจังหวัดชุมพรได�
ช.วยซ.อมแซมบางส.วน แต.เนื่องจากมีความชำรุดหลายที่ ที ่สำคัญคือ ประตู
ระบายน้ำยังไม.ได�ซ.อมแซม ไม.ทราบทาง อบต.ทุ.งหลวงมีงบประมาณอะไรท่ี
สามารถช.วยได�บ�าง 

นายก อบต. เรื่องฝายด�านงบประมาณกระผมก็ไม.แน.ใจนะครับว.ามีงบประมาณอะไรบ�าง
เดียวจะประสานกับทางกองช.างก.อนนะครับ แต.ถ�าในกรณีเกิดเหตุอุทุกภัยก็
สามารถใช�งบประมาณได�เลย 

ประธานสภาฯ -ถ�าไม.มีขอปFดประชุมเพียงแค.นี ้ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท.าน ที่เข�าร.วม
ประชุมโดยพร�อมเพรียงกัน 
 

 
ปFดประชุมเวลา    11.40  น.  

 
 

ลงชื่อ       วโิรจน�   ปลอดสกุล      ผู�จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                         (นายวิโรจน�   ปลอดสกุล)          
                               เลขานุการสภาองค�การบริหารส.วนตำบลทุ.งหลวง 

 
 

 
ลงชื่อ       เกษม   พลายอินทร�        ผู�ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

                                          (นายเกษม   พลายอินทร�) 
                               ประธานสภาองค�การบริหารส.วนตำบลทุ.งหลวง  
                         
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


